

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนัส หาญรบ	ประธานสภาฯ	มนัส หาญรบ	
๒	นายโสรัช ชาลิ่งษ์	รองประธานสภาฯ	โสรัช ชาลิ่งษ์	
๓	นางสายฝน โสมจตุรัส	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สายฝน โสมจตุรัส	
๔	นายทองชั้น บำรุง	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ทองชั้น บำรุง	
๕	นางชฎาภา บริบูรณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ชฎาภา บริบูรณ์	
๖	นายบัณฑิตย์ ปาเบา	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	บัณฑิตย์ ปาเบา	
๗	นางชุตีพันธุ์ อยู่คชลักษณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ชุตีพันธุ์ อยู่คชลักษณ์	
๘	นางขวัญตา เหล่าบัวบาน	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ขวัญตา เหล่าบัวบาน	
๙	นางสุธาร์ตน์ ชัยเพชร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	สุธาร์ตน์ ชัยเพชร	
๑๐	นายสมคิด รักตลาด	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สมคิด รักตลาด	
๑๑	นายนิรวัช ครองบัวบาน	เลขานุการสภาฯ	นิรวัช ครองบัวบาน	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโสวัตร บรรเทากุล	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	-	ลาป่วย

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุขุม สีนสายออ	นายก อบต.หนองบัวบาน	สุขุม สีนสายออ	
๒	นายณรงค์ศักดิ์ ศรีภิรมย์	รองนายก อบต.หนองบัวบาน	ณรงค์ศักดิ์ ศรีภิรมย์	
๓	นายอภิชาติ ชัยพงษ์	รองนายก อบต.หนองบัวบาน	อภิชาติ ชัยพงษ์	
๔	นางจุมพิต พรหมแดง	เลขานุการนายก อบต.หนองบัวบาน	จุมพิต พรหมแดง	
๕	น.ส.ภัชชาภรณ์ กำลังทรัพย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ภัชชาภรณ์ กำลังทรัพย์	
๖	นางศุภรัศมี มีลินคณาพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	ศุภรัศมี มีลินคณาพัฒน์	
๗	นางนภาพรณี หาญรบ	นักวิชาการเงินและบัญชี	นภาพรณี หาญรบ	
๘	สิบเอกเดชา คนที	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เดชา คนที	
๙	นายครรชิต มิตรสันเทียะ	วิศวกรโยธา	ครรชิต มิตรสันเทียะ	
๑๐	นางสาวยุภาพันธ์ เลิศบัวบาน	นักทรัพยากรบุคคล	ยุภาพันธ์ เลิศบัวบาน	
๑๑	นางสาวณัฐพิชญา พุ่มพวง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐพิชญา พุ่มพวง	
๑๒	นายวิทยา สิงสันเทียะ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	วิทยา สิงสันเทียะ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยนายมนัส หาญรบ ประธานสภา อบต.หนองบัวบาน กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน โดยได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีระยะเวลา ๑๕ วัน นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ชั้น ๒ เพื่อพิจารณา ๑) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ๒) พิจารณาเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน และ ๓) พิจารณาเห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมสภา พิจารณารับรองรายงาน
นายมนัส หาญรบ ประธานสภา	มีท่านใด จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม	- รับรอง ๑๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)
นายมนัส หาญรบ ประธานสภา	๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
นายสุขุม สีนสายอ นายก อบต.หนองบัวบาน	- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขุม สีนสายอ ตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สำหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ทุกแผนงาน/โครงการก็มาจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เสนอเข้ามาให้คณะผู้บริหารได้ทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละโครงการล้วนแต่เป็นปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทางผู้บริหารจึงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการต่างๆ ผมจึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) เพื่อเพิ่มโครงการที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในการนี้ผมจึงขอให้ท่านสภาฯ ได้พิจารณาร่างแผนฯ ฉบับนี้ ว่าโครงการไหนจะคงไว้ หรือว่าโครงการไหนสมควรที่จะตัดออก ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
สิบเอกเดชา คนที่ นักวิเคราะห์ฯ	- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายกฯ รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสิบเอกเดชา คนที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.หนองบัวบาน /ให้ชี้แจง...

ให้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือให้ตรวจสอบแผนพัฒนาของตนเอง ว่ามีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันหรือไม่ เหตุผลหลักในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการขยายตัวของชุมชนและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ส่งผลให้การจราจร การสัญจรไปมาในชุมชนมีมากขึ้น จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้น มีปัญหาน้ำเสียในชุมชน รวมถึงประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น ปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง เป็นต้น ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบริหารสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ มีแนวทางการพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการตามระเบียบข้อ ๒๒ มีขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

(๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป ซึ่งรายละเอียดของแผนเล่มนี้จะมีทั้งหมด ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) (ผ.๐๑) จะมีทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์และรายละเอียดอีก ๕ ปี สำหรับในปี ๒๕๖๖ เราไม่ได้เพิ่มเติมเพราะว่าได้เลยมาแล้วโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ แล้วแต่ว่ายุทธศาสตร์ไหนจะมีความจำเป็นว่าจะพัฒนาด้านใด รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๑-๒ บางยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ครบทุกแผนงาน เนื่องจากทำตามความต้องการของประชาชน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

/ยังยืน...

ยั่งยืน แผนงานรักษาความสงบภายใน อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ แผนงานการเกษตร อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว (๕) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๗๐ จำนวน ๓ โครงการ แผนงานเคหะและชุมชน อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ในปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ โครงการ (๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และ(๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ แผนงานสาธารณสุข อยู่ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ รวมโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ แยกเป็นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔ โครงการ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕ โครงการ และส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) (ผ.๐๒) จะอยู่ในหน้าที่ ๓ เป็นต้นไป จะเป็นแบบบัญชีโครงการซึ่งจะแยกแผนกับยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ก็ขอให้สภาได้ร่วมกันพิจารณาแผนเล่มนี้ ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยในประเด็นใดก็สอบถามได้ครับ

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ๑๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๕.๒ พิจารณาเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณาเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุขุม สีนสายออ

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน

นายก อบต.หนองบัวบาน

รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขุม สีนสายออ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน การรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสด

/หนองบัวบาน...

หนองบัวบาน ซึ่งได้ผ่านการประชาคมกับชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านเห็นชอบให้รื้อในวันนี้อย่างต้องขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อพิจารณาเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน รายละเอียดขอให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด นายกฯ รองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากอาคาร SML มีอยู่มานานแล้ว ประกอบกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ได้มีการบรรจุโครงการปรับปรุงตลาดสดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งการรื้ออาคาร SML ได้ผ่านการประชาคมกับชาวบ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ชาวบ้านเห็นชอบให้รื้อได้ รายละเอียดมติประชุมประชาคมอยู่ในเอกสารที่แจกในที่ประชุมคะ ในวันนี้นำเข้าในที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาด จัดระเบียบ จัดโซนขายสินค้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการรักษาความสะอาด โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดบ้านหนองบัวบาน ซึ่งอาคาร SML อยู่ในแบบแปลนที่จะต้องปรับปรุงตลาด ประกอบกับอาคารชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และปัจจุบันก็ไม่มีการใช้งาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบานด้วยคะ

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน

มติที่ประชุม

- เห็นชอบการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน ๑๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๕.๓ พิจารณาเห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณาเห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุขุม สีนสายอ
นายก อบต.หนองบัวบาน

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขุม สีนสายอ ตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน การถมสระหนองบัวบางส่วน ก็ได้ผ่านการประชุมประชาคมจากชาวบ้านมาแล้วเช่นกัน แต่ก็มีคนเห็นต่างอยู่ประมาณ ๕ เสียง

/แต่เสียงข้างมาก

แต่เสียงข้างมากก็เห็นชอบให้ถมสระหนองบัวบางส่วนได้ ผมอยากจะนำเรียนว่าเราจะพัฒนาต่อไหม ถ้าพัฒนาต่อผมจะได้ส่งเรื่องต่อ แต่ถ้าเห็นต่าง เห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เสนอมาได้ครับ รายละเอียดขอให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นางศุภรต์มี มลิณคณาพัฒน์ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายกฯ รองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศุภรต์มี มลิณคณาพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล การพิจารณาให้ความเห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านการประชาคมกับชาวบ้านแล้ว ในคราวเดียวกันกับการรื้ออาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มติประชาคมเห็นชอบให้ถมสระหนองบัวบางส่วน บริเวณหน้าบ้านนายวิโรจน์ถึงหน้าโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เพื่อใช้เป็นี่สาธารณะประโยชน์ ในการประชุมประคมก็จะมีท่านสมาชิกสภา ท่านผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลหนองบัวบาน จากเดิมที่เราจะถมบางจุดแต่มีผู้เสนอให้ถมตลอดแนว เพราะจะได้ประโยชน์มากกว่า และก็จะมีประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย เช่น นายสังัด ทองแสน บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๙ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “สระหนองบัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของตำบลหนองบัวบาน จึงไม่ยอมให้ถม สมัยนายอ้วน มีโครงการที่จะถมสระหนองบัวเช่นกัน และได้มีประชาชนคัดค้านมาแล้วจนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมีคำสั่งไม่ให้ถมสระหนองบัว ถ้าหากมีการถมสระหนองบัวข้าพเจ้าจะดำเนินการฟ้องศาลปกครอง” แต่เราก็ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจว่าเราอยากพัฒนา มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ บริเวณลานนี้ ซึ่งเราไม่ได้ถมทั้งหมด แต่จะถมเป็นบางส่วน สัญลักษณ์สระหนองบัวนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งมติที่ประชุมก็เห็นชอบให้ถมสระหนองบัวบางส่วนบริเวณหน้าบ้านนายวิโรจน์ถึงหน้าโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ในวันนี้ก็เลยขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา หากสภาเห็นชอบแล้ว อบต.ก็จะส่งเรื่องไปที่อำเภอจตุรัส เพื่อทำเรื่องขอใช้ที่สาธารณะต่อไป ถ้าจังหวัดเห็นชอบให้ถมได้ทาง อบต.ก็ต้องหางบประมาณมาถมสระซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากอาจจะถมหลายครั้ง หากจังหวัดไม่เห็นชอบเรื่องการถมสระหนองบัวบางส่วนก็ต้องยุติไปค่ะ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามมีไหมครับ

นายโสรัช ชาลิวังษ์
รองประธานสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโสรัช ชาลิวังษ์ รองประธานสภาฯ เรื่องการถมสระหนองบัวนี้ ผมจะขอเล่าตอนสมัยนายอ้วนก็ได้ทำเรื่องถมสระหนองบัวเหมือนกัน ท่านท้องถิ่นอำเภอจตุรัสก็ได้เรียกให้ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๗ และสมาชิก อบต.หมู่ ๗ ก็คือผมเอง ให้ไปพบ

/โดยบอกว่า...

- โดยบอกว่ามีคนร้องเรียนเรื่องถมสระหนองบัวเข้ามาโดยแนบรายชื่อผู้คัดค้าน ประมาณ ๒๐๐ รายชื่อ เพื่อร้องเรียนเรื่องถมสระนี้ ทางผู้นำเห็นตรงกันว่าควรยุติ เรื่องการถมสระ ก็ขอเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังครับ
- นายนิรวัช ครองบัวบาน เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิรวัช ครองบัวบาน เลขานุการสภาฯ เรื่องการถม สระหนองบัวผมก็เห็นด้วยกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรที่จะพัฒนาตำบลหนองบัวบานของเราเพื่อไว้จัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ หรือไว้สำหรับค้าขายก็จะกว้างขวางมากครับ แต่อยากฝากให้ดูข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีๆครับ และให้ทำความเข้าใจ กับประชาชนที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากงบประมาณเรามีอย่างจำกัดก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ ครับ
- นายมนัส หาญรบ ประธานสภาฯ สำหรับในวันที่เราได้ประชุมประชาคมพวกเราก็ได้เข้าร่วม รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใน หมู่บ้านเราหลายๆ ท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วยเหมือนกัน ทุกคนต่าง เห็นชอบ แต่อาจจะมีส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยครับ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะสอบถามมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้การถมสระหนองบัว บางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ
- มติที่ประชุม** - เห็นชอบการถมสระหนองบัวบางส่วน เพื่อเป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ ๑๐ เสียง - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)**
- นายมนัส หาญรบ ประธานสภาฯ - ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่
- นายทองชั้น บำรุง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทองชั้น บำรุง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ นำเรียนปัญหาที่มาจากประชาชนครับ มีคนนำขยะมาทิ้งที่สถานีสูบน้ำหัว สะพานทำให้ขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากและ อยากจะได้ป้ายไปติดตรงบริเวณนั้น อีกเรื่องหนึ่งจุดก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำที่คลอง ยายแก้ว ปัญหาคือน้ำไม่มีที่ระบายออก อาจเกิดน้ำท่วมได้ ถ้าท่วมแล้วชาวบ้านเป็น จำนวนมาก จะได้รับความเดือดร้อน ฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไขด้วยครับ
- นางชฎาภา บริบูรณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางชฎาภา บริบูรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ ปัญหาเรื่องถนนลาดยางเส้นหน้าวัดเขาจอมทองตรงไปทางเข้าหมู่บ้านโคก โด่งไต้้น ชำรุดมาก จึงอยากรนำเรียนท่านผู้บริหารช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนนให้ ด้วยค่ะ

/นายบัณฑิตย์...

- นายบัณฑิตย์ ปาเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบัณฑิตย์ ปาเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ เข้าฤดูฝนแล้วถนนลูกรังภายในบ้านหลักศิลาชำรุดมาก ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก และถนนบางจุดต่ำก็ทำให้น้ำท่วม ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ ผฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ
- นายสมคิด รักตลาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมคิด รักตลาด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ถนนหน้าบ้านนายนิเวศ หล้าอัน ช่างได้ไปขุดท่อระบายน้ำไว้แล้วไม่ไปฝังกลบท่อจึงอยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไขด้วยครับ
- นายทองชั้น บำรุง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทองชั้น บำรุง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ คลองน้ำบริเวณหน้าร้านต้นพานิชย์ เวลาฝนตกน้ำไหลไม่สะดวกเนื่องจากมีหญ้าปกคลุมคลองน้ำทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านของประชาชน อยากให้ อบต.ทำท่อส่งน้ำหน้าบ้านนางสมหมาย ชัยเพ็ชร เนื่องจากเวลาฝนตกน้ำไม่มีที่ระบาย จึงส่งผลให้น้ำท่วมฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ
- นายมนัส หาญรบ ประธานสภาฯ - มีสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ซึ่งลาป่วยอยู่ตอนนี้ ได้ฝากเรื่องมานำเรียนต่อผู้บริหาร หน้าบ้านนายเต็ง จุดนี้ น้ำเสียไหลข้ามถนน ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ปัญหานี้ก็มีมานานหลายปีแล้วครับ ผฝากให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไขด้วยครับ ชาวบ้านร้องเรียนมาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณงานเก็บขยะ และคนขับรถขยะ ปฏิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากฝากผู้บริหารให้ว่ากล่าวตักเตือนการปฏิบัติงานให้ดีกว่านี้ด้วยครับ
- นายสุขุม สีนสายออ นายก อบต.หนองบัวบาน - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุขุม สีนสายออ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ขอตอบเป็นประเด็นๆ ไปครับ การทิ้งขยะนี้ ทิ้งตรงจุดไหนครับ ฝั่งของเขาหรือว่าของเรา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน ผมก็รับปากว่าจะทำป้ายไปติดให้ครับ เรื่องการก่อสร้างเปิด ปิด ประตูน้ำคลองยายแล้ว ผมได้ประสานกับชลประทานและผู้รับเหมาแล้ว เขาก็กำลังรีบดำเนินการอยู่เพื่อให้จบงานโดยเร็ว ก็ขอให้ท่านได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว สำหรับถนนลาดยางเส้นหน้าวัดเขาจอมทอง เส้นนี้ผมได้บรรจุไว้ในแผนแล้ว แต่เนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ทางช่างจึงได้ทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนว่าจะทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งเส้น ไม่ได้ทำเป็นจุดๆ ผมจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกได้ดูแลไม่ให้ผู้รับเหมาชนของหนักวิ่งผ่าน สำหรับถนนลูกรังหมู่ที่ ๕ ก็ขอให้ เป็นถนนที่ประชาชนหลายๆ คนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ใช้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะ

/เราจำกัด...

เราจำกัดด้วยเรื่องงบประมาณ ปัญหาหมู่ที่ ๑๒ ผมได้บอกทางช่างให้ไปแก้ไขแล้วครับ เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะที่ปฏิบัติงานไม่สุภาพเรียบร้อยกับประชาชน ขอให้ท่านได้ระบุนมาเลยว่าเป็นใคร ผมจะได้ตักเตือนได้ถูกคน ระเบียบวินัยก็มีอยู่ ถ้าผิดจริงก็สามารถลงโทษตามระเบียบ วินัยได้ ปกติผมก็ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเก็บขยะในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว อย่างที่ผมเห็นมา อปท.อื่นเขาทิ้งไว้เป็นจุดๆ เพราะมันง่ายต่อการจัดเก็บขยะ หรือว่า อบต.เราจะทำอย่างนั้นก็ดีนะผมว่า

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

- ผมขอเพิ่มเติมความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๕ เรื่องการลงลูกรัง ส่วนมากถนนที่ชำรุดจะเป็นเส้นทางระหว่างตำบลหลายจุด จึงอยากให้ท่านนายกได้หางบประมาณมาลงลูกรังให้ด้วยครับ หากหมู่บ้านไหนได้รับความเดือดร้อนด้านถนนก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำหนังสือมาหาผู้บริหาร เพื่อท่านจะได้หางบประมาณไปแก้ไขต่อไปครับ

นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาทุกท่าน นายกฯ รองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะที่ดิฉันได้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานเก็บขยะก็อยู่ในความดูแลของดิฉันเอง ก็รับปากว่าจะดำเนินการหาข้อเท็จจริง และจะแก้ไขต่อไปค่ะ ขอขอบ คุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ สำหรับส่วนของพนักงานได้เราอบหมายให้แต่กองเข้าร่วมงานรัฐพิธี สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะ ส่วนเรื่องไม้คั้นในห้องประชุมตอนนี้กำลังหาอยู่ค่ะ เพราะต้องสั่งของ ก็ต้องขอยกยด้วยค่ะ ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการอยู่ คาดว่าจะได้ของใหม่ตอนประชุมข้อบัญญัติก็น่าจะได้ใช้ของใหม่ค่ะ

นายมนัส หาญรบ
ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายนิรวัช ครองบัวบาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ลงชื่อ




ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายมนัส หาญรบ)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว
 ว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายทองชั้น บำรุง)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นางชฎาภา บริบูรณ์)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นางสุธารัตน์ ชัยเพชร)

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ให้การรับรองในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566

ลงชื่อ 
 (นายมนัส หาญรบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน